

VŨ PHÚC

# Hơn 1.000 hộ dân "khát" nước sạch

Sau nhiều lần kiến nghị, phản ánh về tình trạng "khát" nước sạch, thời gian qua, hơn 1.000 hộ dân 3 thôn Phúc Hạ, Đông Hạ, Tây Hạ, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) đã có nước sạch để sử dụng. Tuy nhiên, lượng nước rất ít, nguy cơ người dân tiếp tục "khát" nước sạch khi mùa hè đang cận kề.

Từ năm 2006 đến nay, gần 100% hộ dân xã Vũ Phúc đã ký kết với nhà máy nước Nam Long, Công ty Cổ phần Bítexco Nam Long mua nước sạch. Mỗi hộ đóng từ 1,5 - 2,7 triệu đồng. Công ty cam kết bảo đảm cung cấp đủ nước cho người dân, cấp nước 24/24 giờ; bố trí nhân lực sẵn sàng phục vụ sửa chữa, bảo trì đường ống. Tuy nhiên, 2 năm qua, nước sạch tại các thôn: Phúc Hạ, Đông Hạ, Tây Hạ lúc có lúc không. Mọi sinh hoạt của người dân bị xáo trộn. Ông Nguyễn Văn Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Hệ thống đường ống cấp nước được đầu tư xây dựng hơn 10 năm không được cải tạo, nâng cấp nay đã xuống cấp, trong khi đó nhu cầu đầu nối, sử dụng nước sạch của người dân tăng cao nên tại các thôn cuối nguồn thường xuyên thiếu nước sạch. Trước thực trạng đó, năm 2017, UBND xã đã có



Các hộ dân thôn Đông Hạ mong mùa hè này không còn tình trạng thiếu nước sạch.

công văn gửi nhà máy nước người dân và tại các kỳ họp HĐND thành phố chính quyền địa phương đã kiến nghị HĐND, UBND thành phố phối hợp với các sở,

ngành tổ chức kiểm tra, giám sát và yêu cầu nhà máy nước Nam Long cung cấp đủ nước sạch cho người dân để dùng cam kết. Từ cuối năm 2017 đến nay tình trạng mất nước không còn

diễn ra thường xuyên, tuy nhiên, nước chảy chậm, áp suất đầy thấp. Thôn Đông Hạ có trên 230 hộ dân, 100% hộ dân sử dụng nước sạch. Trưởng thôn Đông Hạ Hoàng Văn

Đức cho biết: Cuối năm 2016 đến năm 2017, tình trạng mất nước diễn ra thường xuyên. Ngay cả những ngày tết Nguyên đán Mậu Tuất, từ ngày 27 đến mùng 5 tết, trên 70 gia đình cuối thôn không có nước sạch sử dụng. Hiện nay, tình trạng mất nước không còn xảy ra, nước sạch cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân trong thôn. Tuy nhiên, nước chảy chậm, trong khi đó mùa hè sắp đến, nguy cơ không có nước sạch sử dụng là rất cao. 100% gia đình phải xây bể ngầm, hạ tét nước ngầm, nhiều hộ tái sử dụng nước giếng khoan, xây bể chứa nước mưa. Anh Nguyễn Văn Điển, thôn Đông Hạ bức xúc: Ngày tết mà thịt không lo thiếu chỉ lo thiếu nước. Trong khi mọi người đi chơi tết thì dân chúng tôi đi xin nước sạch từ thôn khác về sử dụng. Năm ngoái, các gia đình ở đây ngày đi làm đêm về phải trực chờ bơm nước. Không có thời gian nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến giấc ngủ của gia đình, nhất là các cháu. Anh Điển chỉ cho chúng tôi xem những phần việc mà năm 2017 anh đã phải "kỳ công" lắp đặt để có được nguồn nước sạch. Đầu tiên là máy bơm hút nước trực tiếp từ đường ống, mua tét nước về chứa. Tuy nhiên, máy bơm này cũng chỉ dùng được vài hôm vì sau đó nước không có để

bơm. Hiện tại, nước sạch đã có nhưng nước chỉ chảy vào ban đêm và chảy rất chậm. "Chúng tôi đang rất lo mùa hè này sẽ lại giống mùa hè năm trước bởi chỉ vài ngày cao điểm dịp tết mà người dân thôn tôi đã không có nước để sử dụng" - anh Điển cho biết. Còn với ông Đặng Ngọc Khôa thì mang tiếng là có nước sạch về tận nhà mà vài ngày lại hỏi nhau: Nhà ông có nước không. Rồi tập trung cùng nhau mang xe kéo sang thôn khác xin nước về để ăn, còn nước tắm, giặt, vệ sinh thì dùng nước giếng khoan, hộ không có giếng thì dùng nước ao, nước sông dù biết là nước bẩn, ô nhiễm. "Trong khi nhiều địa phương phải tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch thì dân xã tôi đều mong được sử dụng nước sạch. Ngay từ năm 2006 khi dự án nước sạch triển khai trên địa bàn xã, hầu hết các gia đình đều lắp đặt và mua nước sạch nhưng không phải lúc nào cũng có nước. Mùa hè, thời tiết nắng nóng đang đến gần, dân chúng tôi liệu có nước sạch để sử dụng" - ông Khôa bày tỏ. Mong mỗi có nước sạch sinh hoạt là hoàn toàn chính đáng. Hy vọng 100% hộ dân xã Vũ Phúc sẽ không phải chịu nỗi lo thiếu nước sạch trong mùa hè này.

ĐỨC ĐỒNG

## ► Các doanh nghiệp Nga tích cực tiếp cận thị trường Việt Nam

(vtv.vn) Kim ngạch thương mại Nga - Việt Nam năm 2017 đạt 5,2 tỷ USD, tăng 36,2% so với năm 2016, xuất khẩu của Nga vào Việt Nam tăng 38,7%.

Tác động tích cực của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) đã mang lại kết quả đó nhưng đây mới chỉ là bước đầu. Các chuyên gia nhận định, để Hiệp định này hiệu quả hơn nữa thì việc thúc đẩy tiếp cận thị trường của các doanh nghiệp hai nước là rất cần thiết. Phía Nga đã có rất nhiều nỗ lực trong hỗ trợ các doanh nghiệp của mình tiếp cận thị trường Việt Nam, sự tham dự của hàng chục công ty Nga tại Expo Việt Nam 2018 là một minh chứng rõ nét.

Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Nga, sự tiếp cận thị trường Việt Nam của các công ty Nga trong năm 2018 tích cực hơn, ngay trong tháng 4, hàng loạt sự kiện xúc tiến thương mại diễn ra như gặp gỡ doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, giới thiệu "Tòa nhà thương mại Nga" tại Việt Nam, các hội nghị bàn tròn chuyên đề: "Nga - Việt: Triển vọng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng"...

Nga xác định Việt Nam là thị trường tiềm năng, là cửa ngõ vào ASEAN cho các sản phẩm của mình. Hai bên đặt mục tiêu kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tỷ USD vào năm 2020.



## ► Trao quyền điều tra ban đầu cho cơ quan thuế sẽ giúp xử lý kịp thời vi phạm

(vtv.vn) Việc cán bộ thuế được trao quyền điều tra ban đầu sẽ giúp xử lý các vụ trốn thuế, vi phạm về thuế kịp thời, bảo đảm sự công bằng cho người nộp thuế.

Thông thường, thời gian tối đa để cơ quan thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra ra kết luận là 45 ngày, trong khi đó, nhiều vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành điều tra lại, phải mất từ 1 - 2 năm dẫn đến vụ việc trốn thuế, vi phạm về thuế bị xử lý chậm trễ không xử lý kịp thời.

Theo Tổng cục Thuế, từ năm 2014 đến năm 2017, các cơ quan thuế trên cả nước đã chuyển 1.178 vụ có hành vi trốn thuế, vi phạm pháp luật thuế sang cơ quan cảnh sát điều tra. Tuy nhiên, chỉ có 70 vụ đã được xử lý xong, chiếm khoảng 6%. Do vậy, nếu cán bộ thuế được trao quyền điều tra ban đầu thì sẽ giúp xử lý các vụ trốn thuế, vi phạm về thuế kịp thời, bảo đảm sự công bằng cho người nộp thuế, nhất là khi thuế là một loại nghiệp vụ đặc thù, phức tạp.

Với một số ý kiến lo ngại về việc khi trao cho cơ quan thuế nhiều quyền, có thể làm giảm tính khách quan, đại diện Tổng cục Thuế cho rằng, việc điều tra của cơ quan thuế cũng có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan điều tra khác và chỉ dừng ở mức độ điều tra ban đầu để phát hiện kịp thời các vi phạm. Bởi chỉ cần xử lý vi phạm chậm, muộn như hiện nay, ngân sách vừa bị thất thu, các đối tượng trốn thuế không bị xử lý, giảm tính răn đe của pháp luật.

<b>CƠ QUAN THUẾ</b>	<b>CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA</b>
<b>THANH TRA</b>	<b>ĐIỀU TRA T</b>
<b>45 NGÀY</b>	<b>1-2 NĂM</b>

LƯU NGÀN

# "Bà đỡ" của nông dân

Chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 từ tháng 3/2016 với phạm vi kinh doanh dịch vụ trên 420ha, hoạt động của HTX SXKD DVNN xã Độc Lập (Hưng Hà) đang ngày càng phát huy hiệu quả, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong kinh tế hợp tác, là động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp địa phương.

Bà Nguyễn Thị Nôn, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Độc Lập cho biết: Sau khi tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012, HTX đẩy mạnh kinh doanh dịch

vụ theo hợp đồng. Hiện nay, HTX thực hiện 9 khâu dịch vụ, trong đó 3 khâu điều hành bằng quy chế: làm đất, thu hoạch, thú y; xây dựng định mức, thông báo lịch theo nhu cầu của

thành viên sau đó giao cho hộ thành viên tự thực hiện; 6 khâu do HTX trực tiếp tổ chức thực hiện thu, chi, quản lý, điều hành gồm: thủy nông, bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học, kỹ

thuật, sản xuất mạ khay, cấy máy, cung ứng vật tư nông nghiệp và bao tiêu sản phẩm. Nhờ thực hiện tốt việc công khai và minh bạch tài chính, bảo đảm tốt chính sách phúc lợi, hoạt động của HTX được giữ vững, các thành viên tin tưởng, thực hiện tốt các biện pháp sản xuất theo sự điều hành của HTX. Trong xây dựng nông thôn mới, HTX đã tham mưu tích cực với cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp thực hiện việc quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết về giao thông, thủy lợi nội đồng, chính trang đồng ruộng, đón tiếp đổi thửa, quy vùng sản xuất. HTX đã huy động thành viên tham gia 23.000 công lao động, đào đắp 70.000m<sup>3</sup> bờ vùng, bờ thửa; xây dựng hoàn thiện 6 trạm bơm điện; xây kiên cố 20,6km kênh mương; 11,3km bờ chống úng cục bộ; xây dựng kiên cố 5,852km đường nội đồng; quản lý an toàn 7,65km

sông trực dẫn. Tổng các nguồn vốn đã đầu tư về xây dựng công trình quy giá trị 37,21 tỷ đồng, trong đó riêng vốn của HTX trực tiếp đầu tư 3,15 tỷ đồng. Theo đánh giá, HTX đã thể hiện vị trí nòng cốt của mô hình HTX kiểu mới, hình thái tổ chức sản xuất cần và đủ bảo đảm chuẩn tiêu chí số 13, góp phần quan trọng giúp Độc Lập được công nhận xã nông thôn mới năm 2014.

Bà Trần Thị Loan, thành viên HTX chia sẻ: Từ nhiều năm nay tôi đều đăng ký với HTX tham gia làm lúa giống cho Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình. Sản xuất lúa giống vất vả hơn vì phải tuân thủ đúng quy trình do Công ty đưa ra nhưng kinh tế hơn so với bán thóc thạt. Giống lúa được Công ty cung ứng nên yên tâm về chất lượng, năng suất vụ nào cũng ngang hoặc cao hơn sản xuất tự do, giá bán cũng cao hơn nên



Nông dân xã Độc Lập (Hưng Hà) chăm sóc, bảo vệ lúa xuân.

ĐÔNG KINH

# Phát triển chăn nuôi bền vững

Toàn xã Đông Kinh (Đông Hưng) có 128 hộ chăn nuôi trên 4.700 con lợn. Để bảo đảm cho đàn lợn phát triển tốt, ngay sau tết Nguyên đán, Ban Chăn nuôi và Thú y xã đã chỉ đạo các hộ chăn nuôi bắt tay ngay vào việc vệ sinh chuồng trại, tìm mua con giống để tái đàn. Gia đình ông Bùi Huy Dịch (thôn Kinh Núi) có kinh nghiệm chăn nuôi lợn gần 5 năm nay. Với diện tích chuồng trại 3.600m<sup>2</sup>, ông Dịch duy trì nuôi 300 con lợn. Là người được mệnh danh "đi tất, đến đâu" trong chăn nuôi lợn của xã nên năm vừa qua, mặc dù giá lợn xuống thấp nhưng gia đình ông vẫn thu

lãi gần 50 triệu đồng do chọn được thời điểm bán thích hợp. Thời điểm hiện tại, gia đình ông đã tái đàn lứa đầu lợn 300 con với 50 con lợn nái và 250 con lợn thịt. Ông Dịch cho biết: Ngoài việc bảo đảm thức ăn cho đàn lợn, gia đình tôi thường xuyên chú trọng vệ sinh chuồng trại để phòng, chống dịch bệnh, nhất là ở thời điểm thời tiết giao mùa như hiện nay. Hiện tại, giá lợn hơi đã có dấu hiệu tăng trở lại, dao động từ 32.000 - 36.000 đồng/kg. Với mức giá này, người chăn nuôi bắt đầu thu hồi được vốn. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, giá lợn hơi thời gian tới rất khó dự đoán

do vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Như mọi năm, ngay sau khi xuất bán hết lứa lợn dịp tết, gia đình anh Lại Cao Khôn (thôn Lâm Khê) bắt tay ngay vào việc vệ sinh chuồng trại, tìm mua con giống để tái đàn cho vụ sản xuất mới. Tuy nhiên, năm nay, gia đình anh lại thực hiện tái đàn muộn. Chia sẻ về vấn đề này, anh Khôn cho biết: Năm nay, gia đình tôi rất thận trọng trong việc tái đàn để tránh rủi ro. Mặc dù giá lợn hơi đã có dấu hiệu tăng trở lại song vẫn khá bấp bênh. Hiện tại, gia đình tôi nuôi 6 con lợn nái và 30 con lợn thịt. Đông Kinh là xã có

truyền thống chăn nuôi. Chiếm 49% giá trị ngành nông nghiệp, chăn nuôi trở thành hướng phát triển kinh tế mũi nhọn của xã. Năm 2014, xã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi theo hướng VietGAP, thu hút 37 hộ tham gia. Khi tham gia tổ hợp tác, các thành viên được Ban Chăn nuôi và Thú y xã hướng dẫn kỹ thuật, cấp phát vắc-xin miễn phí để tiêm phòng dịch bệnh. Ngoài ra, hàng tháng các thành viên còn được tham dự các lớp tập huấn miễn phí. Đây chính là tiền đề để duy trì và phát triển ngành chăn nuôi của xã theo hướng bền vững. Bên cạnh đó, để chủ động phòng, chống một số

bệnh nguy hiểm trên đàn lợn như lở mồm long móng, đốm dấu, tụ huyết trùng..., đặc biệt, thời điểm hiện tại, dịch tai xanh đang có diễn biến hết sức phức tạp, Ban Chăn nuôi và Thú y xã đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân thấy được tính chất đặc biệt nguy hiểm của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, từ đó sử dụng các biện pháp phòng tránh như tiêm vắc-xin phòng bệnh, dùng vôi bột khử trùng, tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi; dùng màn quây và xịt thuốc để chống muỗi, phát quang bụi rậm...

Ông Phan Văn Bắc, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã Đông Kinh cho biết: Nếu như trước đây việc xuất bán lợn khá bấp bênh, phụ thuộc vào thương lái thì hiện nay, để bảo đảm đầu ra cho bà con, xã vận động người chăn nuôi cải tạo đàn nái, nâng cao chất lượng

lợn thương phẩm. Bên cạnh đó, địa phương có những cơ chế, chính sách nhằm thu hút các thương lái đến thu mua lợn, bảo đảm đầu

ra tốt nhất cho bà con, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra. Bên cạnh đó, địa phương luôn khuyến cáo các hộ chăn nuôi nghiêm

cửu kỹ thị trường để duy trì chăn nuôi số lượng hợp lý, tránh tình trạng cung vượt cầu như thời gian vừa qua.

THU TRANG



Gia đình ông Dịch thường xuyên vệ sinh chuồng trại để phòng, chống dịch bệnh.